

NANG MẠC TREO Ở THAI NHI (Fetal Mesenteric Cyst)

Tờ thông tin này giúp bạn hiểu nang mạc treo ở thai nhi là gì, bạn cần những xét nghiệm gì và ý nghĩa của việc chẩn đoán bệnh cho bạn và con của bạn.

Nang mạc treo là gì?

Nang mạc treo ở thai nhi là một hoặc nhiều nang ở phần bụng dưới của thai nhi. Nang mạc treo có thể nằm ở nhiều vị trí trong ổ bụng. Chúng có thể nằm ở mạc treo ruột, là cấu trúc chứa các mạch máu và kênh bạch huyết (các ống nhỏ chứa chất lỏng) và nối ruột với mặt sau của bụng. Chúng có thể được nối với mạc treo bằng một cuống mô nhỏ hoặc nằm một phần trong mạc treo và một phần phía sau ổ bụng.

Nang mạc treo là một dạng u mạch bạch huyết, được hình thành do sự tắc nghẽn dòng chảy của dịch bạch huyết hoặc mô. U mạch bạch huyết có thể nằm ở bất cứ đâu trong cơ thể. Khi chúng nằm ở mạc treo ruột, chúng được gọi là nang mạc treo. Nang mạc treo còn được gọi là u mạch bạch huyết mạc treo ruột, u nang bạch huyết mạc treo ruột hoặc u nang bạch huyết trong bụng.

Nang mạc treo ở thai xảy ra như thế nào?

Nang mạc treo ruột rất hiếm và được tìm thấy ở 1 trong số 20.000 trẻ em nhập viện. Nguyên nhân hình thành chúng chưa được làm rõ, nhưng người ta cho rằng chúng xảy ra do tổn thương các kênh bạch huyết trong 6-12 tuần đầu tiên của thai nhi.

Tôi có cần làm thêm xét nghiệm nữa không?

Nhiều thai phụ sẽ chọn thực hiện thêm xét nghiệm để biết thêm về tình trạng thai. Các xét nghiệm có sẵn tùy thuộc vào nơi bạn khám thai. Tất cả thai nhi có một hoặc nhiều nang ở bụng nên được siêu âm chi tiết để tìm các bất thường khác và cố gắng tìm ra nguyên nhân. Cần đánh giá chân của thai nhi để xem có thêm nang nào khác không. Chọc ối là một xét nghiệm để xác định rằng nhiễm sắc thể ở thai nhi là bình thường. Đôi khi, rất khó để xác định nang trong bụng thai nhi là nang mạc treo, trong những trường hợp này, bác sĩ có thể đề nghị chụp MRI thai. Hiện tại không có phương pháp điều trị trước khi sinh đối với nang mạc treo ở thai nhi.

Những điều tôi nên chú ý trong suốt thai kì là gì?

Mặc dù bạn có thể muốn biết chính xác vị trí của nang mạc treo nhưng thường rất khó để biết điều này trước khi sinh. Hầu hết thai nhi bị nang mạc treo sẽ được siêu âm bổ sung. Những lần siêu âm này sẽ tập trung chủ yếu vào sự thay đổi kích thước nang. Một số nang mạc treo trở nên lớn hơn. Thai nhi có dịch bên trong bụng gọi là cổ trướng và dịch dưới da gọi là phù da. Đôi khi, lượng nước ối dư thừa (đa ối) có thể khiến thai phụ cảm thấy khó chịu trong thai kỳ.

Chẩn đoán bệnh có ý nghĩa gì đối với con tôi sau khi nó được sinh ra?

Sau khi thai nhi chào đời sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, nơi mà các xét nghiệm bổ sung sẽ được thực hiện. Bé sẽ được chụp X-quang bụng để khảo sát và tư vấn phẫu thuật. Ngoài ra, CT hoặc MRI có thể được chỉ định để đánh giá thêm. Bé có thể không được bú cho đến khi hoàn thành các xét nghiệm này.

Thời điểm cắt bỏ nang mạc treo và phương pháp phẫu thuật (mổ hở hoặc mổ nội soi) phụ thuộc vào phẫu thuật viên. Nếu nang mạc treo nằm ở những vị trí không thể phẫu thuật cắt bỏ một cách an toàn, thì có thể cần đến các chất gây xơ cứng (các chất có thể tạo ra sẹo có kiểm soát) để loại bỏ hoàn toàn các nang nhằm ngăn ngừa tái phát.

Về lâu dài, kết quả phẫu thuật đạt được đối với hầu hết trẻ em là rất tốt. Một số trẻ có thể mắc “hội chứng ruột ngắn” do một đoạn ruột lớn bị cắt bỏ cùng với nang mạc treo. Siêu âm trước sinh không thể dự đoán được đứa trẻ nào sẽ gặp phải vấn đề này.

Liệu nó có xảy ra lần nữa không?

Hầu hết các trường hợp nang mạc treo là lẻ tẻ, có nghĩa là chúng rất khó xảy ra lần nữa trong những lần mang thai sau.

Tôi nên hỏi những câu hỏi nào khác?

- Nang này có giống như một nang mạc treo điển hình không?
- Bác sĩ có chắc chắn là nang mạc treo hay là nang nào khác?
- Bác sĩ có thấy thêm bất thường nào ở con tôi không?
- Tôi sẽ được siêu âm bao lâu một lần?
- Có cần làm thêm xét nghiệm nào khác không?

- Bác sĩ sẽ tìm kiếm điều gì trong lần kiểm tra này?
- Tôi nên sinh con ở đâu?
- Em bé sẽ được chăm sóc tốt nhất ở đâu sau khi chào đời?
- Tôi có thể gặp trước đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc con tôi khi nó chào đời không?

Cập nhật lần cuối: Tháng 9 năm 2022